

HẬU QUẢ CỦA PHÁ THAI KHÔNG AN TOÀN

Chào quý vị và các bạn

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Chủ đề hôm nay là hậu quả của nạo phá thai không an toàn.

Khi mang thai mà không muốn sinh con, các bạn nữ chỉ còn cách phá thai. Ở vào tình cảnh mong muốn thoát khỏi thai nghén càng nhanh càng tốt, các bạn thường bỏ qua yếu tố an toàn. Sợ người khác biết chuyện nên các bạn tìm đến các cơ sở phá thai chui hoặc tự mình thực hiện việc này. Như vậy, các bạn đã thực hiện phá thai không an toàn. Hậu quả là có thể dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm như chảy máu âm đạo, rách cổ tử cung, nhiễm trùng tử cung. Phá thai không an toàn có thể gây chết người.

Xuân là một cô gái ngoan và học giỏi, từ tỉnh ngoài về học ở một trường đại học ở Hà Nội. Xuân có bạn trai là sinh viên trường bên cạnh. Hai người luôn quấn quýt bên nhau và đã vượt quá giới hạn vì không kiềm chế được ham muốn bản thân. Khi biết mình có thai, Xuân rất lo lắng. Không dám kể với ai, Xuân chỉ dám tâm sự với Thảo là cô bạn thân cùng phòng. Thảo khuyên Xuân nên đi bệnh viện phá thai nhưng Xuân không đồng ý. Xuân sợ mọi người biết thì xấu hổ chỉ có chết. Rồi một hôm, Xuân tìm được một địa chỉ phá thai nghe nói là rất uy tín. Xuân nhờ Thảo đưa tới chỗ đó. Thương bạn, Thảo mượn xe đưa Xuân đi. Phòng phá thai ở trong một ngõ nhỏ, khá âm thấp. Bà chủ phòng khám nói rằng nơi đây chuyên phục vụ cho các cô gái lỡ dở nên độ bí mật rất cao. Chỉ cần có thể là Xuân yên tâm rồi. Giải quyết xong, Xuân về đi học bình thường, cứ tưởng đã êm mọi chuyện. Nào ngờ hai ngày sau Xuân thấy đau bụng dữ dội, máu ra nhiều. Vì Xuân và Thảo cố giấu nên các bạn cùng phòng không ý thức được mức độ nguy hiểm mà cứ nghĩ cô đang trong ngày đèn đỏ. Cho đến lúc Xuân ngất đi, Thảo mới nói cho các bạn biết chuyện và cả phòng nhanh chóng gọi xe đưa Xuân đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán Xuân bị nhiễm trùng máu. Nguyên nhân

là do Xuân đã phá thai ở cơ sở không đảm bảo kỹ thuật nên bị sót rau, vi khuẩn xâm nhập vào tử cung gây nhiễm trùng nặng. Bệnh viện hết sức cứu chữa nhưng cô vẫn không qua khỏi. Thế là chỉ vì những phút đại dột mà Xuân đã phải đổi cả mạng sống của mình. Không còn nữa những ngày sinh viên tươi đẹp. Không còn nữa những ước mơ bên giảng đường. Nếu Xuân đến phá thai tại cơ sở y tế chuyên khoa sản có uy tín thì chuyện đã khác. Khi việc phá thai diễn ra an toàn, Xuân hoàn toàn có thể trở lại bình thường để có cơ hội rút kinh nghiệm cho sai lầm của mình.

Các bạn ạ, mang thai ngoài ý muốn mang đến nhiều điều phiền toái cho các bạn nữ. Nhưng **nếu có quyết định phá thai, các bạn cần sáng suốt lựa chọn những địa chỉ tin cậy để được phá thai an toàn.** Đó là bệnh viện phụ sản tuyến trung ương hoặc bệnh viện phụ sản tuyến tỉnh/thành phố, khoa sản bệnh viện tuyến quận/huyện hoặc khoa sản bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố. Điều này giúp đảm bảo cho sức khỏe của bạn và tránh những rủi ro đáng tiếc về khả năng sinh sản sau này. Và hơn tất cả là sự an toàn cho tính mạng của bạn.

Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bản tin này.

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

DUYỆT UBND XÃ

**TM.UBND XÃ
CHỦ TỊCH**



Trương Thị Phương Châu

CB. ĐÀI TRUYỀN THANH

Trương Thị Phương Châu